
 
แถลงการณ์สาํนักพิมพบ์ายยวัรเ์ซลฟ์ 

เร่ืองข้อพพิ าทหนังสือ Born to be หมอ2 

ฉบบัท่ี 2 

─────────── 
เรยีน สภากายภาพบาํบดั /สมาคมกายภาพบาํบดัแห่งประเทศไทย/นกักายภาพบาํบดัทุกท่าน 

  เมือ่วนัที ่11/8/2555 เวลา 15.00 น. นายภรีพล คชาเจรญิ ตวัแทนจากสาํนกัพมิพบ์ายยวัรเ์ซลฟ์ 

และนายแพทยต์ยิะ ชา้งไผ่ ไดเ้ดนิทางไปพบ ดร.พชัร ีคุณคํ้าชูนายกสมาคมกายภาพบําบดัแห่งประเทศ

ไทย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กานดา ชยัภญิโญ ที่ปรกึษาสมาคมกายภาพบําบดัแห่งประเทศไทยและ

คณะกรรมการอกีหลายท่าน ณ Home Pro แจง้วฒันะ เพื่อเขา้แสดงเจตจาํนงในการแก้ไขขอ้พพิาทตาม

แถลงการณ์ ฉบบัที ่1 ซึง่ระบุความรบัผดิชอบไว ้5 ขอ้ 

  เริม่ตน้ทางสาํนกัพมิพแ์ละคุณหมอตยิะ ไดก้ล่าวแสดงความเสยีใจต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ และขอ

โทษต่อนักกายภาพบําบดัทัว่ประเทศ หลงัจากนัน้ได้นําเสนอข้อเท็จจรงิโดยมเีอกสารและหลกัฐาน

เพิม่เตมิ เพื่อจะไดท้ราบจาํนวนหนังสอืทีถู่กขายออกไปในแต่ละเดอืนทีผ่่านมาจนถงึปจัจุบนัว่ามจีาํนวน

เท่าไร  ซึง่ในเดอืนมถุินายนมจีาํนวน 136 เล่ม และไดม้อบไว้เป็นหลกัฐานใหท้ี่ประชุม ซึง่คุณชยัรตัน์ 

(กภ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพ) จะได้นําเสนอให้กับสมาชิกได้รบัทราบในโอกาสต่อไป 

นอกจากน้ียงัมยีอดขายจาก สนพ. อกีจาํนวนหน่ึง ซึง่จะส่งหลกัฐานเพิม่เตมิอกีครัง้  

  สิ่งที่บรรณาธิการหารือต่อที่ประชุมก็คือ อยากขอร้องให้สมาชิกนักกายภาพบําบัดยุติการ

เผยแพร่ขอ้ความที่เป็นสาเหตุใหเ้กดิขอ้พพิาท ด้วยเหตุผลว่า จาํนวนผูร้บัรูข้อ้มูลยงัอยู่ในวงจาํกดั และ

หากรบีนําเสนอขอ้มูลที่ถูกต้องตามสื่อต่างๆ ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ ก็จะแก้ปญัหาได้อย่างรวดเรว็ 

หากปล่อยให้มกีารเผยแพร่ภาพและข้อความในอินเตอร์เน็ตต่อไปอีก ก็อาจจะยิง่เป็นการซํ้าเติมให้

สถานการณ์เลวรา้ยลงไปอกี และการประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูเพื่อแก้ไขสถานการณ์ก็อาจจะสูญเปล่า เหตุ

เพราะขอ้มูลยงัคงถูกนําเสนอต่อสาธารณชนอย่างรวดเรว็และต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นหน้า facebook หรอื 

เวบ็ไซต์ pantip ซึ่งทําใหเ้กดิขอ้ถกเถยีงและแตกประเดน็ลุกลามไปเรื่อยๆ และเป็นการดงึให้สงัคมเขา้

มาร่วมพพิาทในเรื่องดงักล่าวด้วย ปญัหาจงึยิง่ทวคีวามซบัซ้อนออกไปอกี ซึ่งเท่ากบัว่า การเรยีกเก็บ

หนังสอืไม่ได้ช่วยระงบัการเผยแพร่ข้อมูลอย่างที่ทุกฝ่ายคาดหวงั จงึขอประสานงานผ่านทางสมาคม

กายภาพบําบดัแห่งประเทศไทยไปยงัสมาชกิสมาคมทุกท่านในการช่วยกนัระงบัและจาํกดัการเผยแพร่

ขอ้มลูดงักล่าวต่อไป 

 



เรื่องต่อไปเป็นการหารอืเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ตามสื่อต่างๆ โดยทางบรรณาธกิารจะลง

เน้ือหาเกีย่วกบัเรือ่งกายภาพบาํบดัทีถู่กตอ้งและในตอนทา้ยเป็นขอ้ความขอโทษจากสํานักพมิพแ์ละคุณ

หมอตยิะ  ซึง่ในส่วนเน้ือหาเกี่ยวกบัทางกายภาพบําบดัทีจ่ะจดัพมิพน์ัน้ทางนายกสภากายภาพบําบดัจะ

เป็นผูจ้ดัเตรยีมให ้ซึง่จะเป็นการจดัการกบัความเขา้ใจของสาธารณชนทีถู่กบดิเบอืนไป 

 

  และทางบรรณาธกิารไดนํ้าเสนอรปูแบบการออกสื่อต่อทีป่ระชุมว่า อยากจะขอนําเสนอบทความ

ลงสื่อซึง่เป็นที่รูจ้กัเป็นวงกวา้ง ทัง้ในรปูแบบของหนังสอืพมิพท์ี่มยีอดขายสูงสุด (1 ฉบบั) นิตยสาร

สุขภาพ (คุณชยัรตัน์เสนอเพิม่เติมว่า ให้ลงแบบครึ่งหน้าหรอือาจจะเต็มหน้าในนิตยสารสุขภาพ เช่น 

ใกลห้มอ, ชวีจติ, คลนิีก ฯลฯ เพื่อใหต้รงกบักลุ่มผูอ่้านหนังสอืด้านสุขภาพ) กลุ่ม Born to be หมอ 

(สมาชกิ 1,800 คน) และเครอืข่าย/เวบ็ไซต์สํานักพมิพท์ัง้หมด และยงัจะผลติหนังสอื Want to be สห-

เวชฯ ที่จะนําเสนอวิชาชีพนักกายภาพบําบัดอีกด้วย (ตามแผนคือจะออกปลายเดือนกันยายน)  

และทางบรรณาธกิารยงัถอืโอกาสน้ีขอเขา้สมัภาษณ์ท่านนายกสมาคมกายภาพบําบดัแห่งประเทศไทย 

(ท่านตอบรบัแลว้) และนายกสภากายภาพบําบดั (จะขอเขา้พบเรว็ๆ น้ี) เพื่อนําความรูใ้นภาพกวา้งของ

วชิาชพีมาลงหนังสอืเล่มดงักล่าวอกีดว้ย และยงัไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากกรรมการท่านหน่ึงว่า ควรจะ

สมัภาษณ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อนําเสนอข้อมูลในด้านมุมมองการทํางาน

ร่วมงานกบันักกายภาพบําบดัอีกด้วย และมกีรรมการที่ร่วมประชุมอีก 2 ท่าน ให้คําแนะนําที่เป็น

ประโยชน์เรื่องแนวทางของบทความที่อยากให้นําเสนอ ซึ่งทางบรรณาธิการจะนํามาดําเนินการใน

หนังสอืเล่มน้ีโดยทนัท ี สําหรบัจํานวนพิมพ์ในเบื้องต้นคอื 5,000 เล่ม และจะทําที่ค ัน่หนังสอืนัก

กายภาพบาํบดัแถมไปกบัหนงัสอือกีดว้ย 

  สุดทา้ย ทางทีป่ระชุมไดเ้รยีกรอ้งอกี 2 เรือ่ง ไดแ้ก่ 

1. หยดุขายหนงัสอื Born to be หมอ 2 

2. ทาํจดหมายถงึน้องๆ ทีส่ ัง่ซือ้หนงัสอืทางอนิเตอรเ์น็ต ทีจ่ดัจาํหน่ายโดยสาํนกัพมิพ ์

  ซึ่งทางสํานักพมิพ์ยนิดดีําเนินการการตามขอ้เรยีกรอ้งทัง้ 2 ข้อ โดยในขอ้ 1 สํานักพมิพ์

ดาํเนินการแลว้ตัง้แต่วนัที ่10 สงิหาคม 2555 ในขอ้ที ่2 สํานักพมิพจ์ะทําจดหมายถงึน้องๆ ทีส่ ัง่ซือ้ทาง

อนิเตอรเ์น็ตภายในสปัดาหห์น้า (แลว้เสรจ็ไม่เกนิวนัที ่18 สงิหาคม 2555) โดยมขีอ้ความตามทีไ่ดร้บั

จากสภากายภาพบาํบดั และจะใหคุ้ณชยัรตัน์เป็นพยานในการส่งจดหมายทัง้หมด เพื่อความโปรง่ใส 

   

  สุดทา้ยน้ี ทางสํานักพมิพ์ขอขอบพระคุณอย่างสูง กบั อาจารยป์ระพฒัณ์ สริปิระภาพร และคุณชยั

รตัน์ที่ช่วยประสานงานกับท่านนายกสภากายภาพบําบดั และท่านนายกสมาคมกายภาพบําบดัแห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนขอบพระคุณกรรมการทุกท่านครบั 

 

ฝา่ยบรรณาธกิาร 

13 สงิหาคม 2555 


